

Tổ Chức Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu Kỳ Thứ XXII

Ngày 1, 2, và 3 Tháng 7, năm 2022

CSVSQ Đào Quý Hùng K26

Tháng 7 năm 2022 kỷ niệm bốn năm Đại Hội Võ Bị Kỳ Thứ XXI diễn ra vào ngày 21, 22, 23 và 24 tháng 6 năm 2018 tại miền Nam California, vùng đất được ví như thủ đô của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ nếu không muốn nói là của toàn thể cộng đồng tị nạn trên thế giới. Đại Hội bắt đầu với Đêm Văn Nghệ Đấu Tranh ngày 21/6/2018 đông đảo hào hứng do CSVSQ Đặng Văn Khanh K25, Liên Hội Trưởng Liên Hội Võ Bị Âu Châu phối hợp với Tổng Hội tổ chức. Tiếp theo Đêm Truy Diệu ngày 22/6 là Đêm Tri Ân của Tổng Đoàn TTNDH vào tối thứ Bảy 23/6 ngay sau buổi họp ngày thứ nhất.



Chào cờ và một phút mặc niệm trước khi bắt đầu phiên họp của Đại Hội Đồng của Đại Hội XXI.

Ngày Chủ Nhật 24/6, Đại Hội Đồng đã có 179 CSVSQ bỏ phiếu tín nhiệm CSVSQ Nguyễn Văn Thiệt K18 vào chức vụ Tổng Hội Trưởng cho nhiệm kỳ 2018-2020 với số phiếu 170/179. CSVSQ Nguyễn Quang Trung K17 đã được bầu trong chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát với số phiếu 149/179. Cũng trong Đêm Dạ Tiệc Liên Hoan, Đại Hội đã quy tụ gần 700 CSVSQ, các TTNDH, gia đình và quan khách.



Các đại diện CSVSQ tại Đại Hội Đồng Võ Bị, 2018.

Dẫu trải qua những sóng gió thử thách, Ban Chấp Hành Tổng Hội đã sinh hoạt trong hòa khí huynh đệ cùng chung một mái trường Mẹ, đứng vững trước phong ba bão táp cho đến đầu năm 2020 thì một biến cố vĩ đại đã xảy ra. Đại dịch do Corona virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Cộng, đã làm thay đổi mọi sinh hoạt của toàn thế giới nói chung và của tập thể Võ Bị nói riêng.

Đại Hội XXII đã được sắp xếp chuẩn bị từ tháng 10 năm 2019 cho đúng truyền thống cứ hai năm tổ chức một lần, Ban Tổ Chức được thành lập và thiệp mời được gửi đi, mọi công tác đã được bắt đầu thực hiện với sự ủng hộ nhiệt liệt của rất đông CSVSQ trong đại gia đình Võ Bị về tinh thần cũng như tài chánh.

Nhưng đến cuối Tháng 3 Năm 2020, bệnh dịch lan truyền nhanh chóng và quá nguy hiểm nên chính quyền địa phương đã không cho phép tụ tập đông đảo. Do đó, hầu hết các địa điểm công cộng (public areas) đều bị đóng cửa như cơ sở thương mại, trường học, nhà thờ, chùa chiền, hội trường, nhà hàng, v.v... Ban Tổ Chức cũng không ngoại lệ, vì lợi ích sức khỏe của tập thể trên hết, đành tuyên bố tạm hoãn Đại Hội cho đến khi tình hình cho phép.

Trải qua gần hai năm thế giới sống trong biến cố lịch sử, từ Tháng 3 năm 2020

đến Tháng 10 năm 2021, nhiều gia đình đã có thân nhân nhiễm Corona Virus (sau đổi thành COVID-19), một số không qua khỏi, trong đó đáng kể cũng có những thành viên trong đại gia đình Võ Bị. Tập thể Võ Bị xin thành kính chia buồn về nỗi đau thương mất mát này.



Đêm Dạ Tiệc Liên Hoan

Cuối năm 2020, thuốc chủng ngừa COVID-19 đã kịp thời được phát minh và đem ra sử dụng, rất may mắn đã giảm thiểu được sự nguy hại của đại dịch.

Cho đến ngày hôm nay, sau những năm tháng mệt mỏi chống trả với bệnh dịch, trong khi vẫn nhất thiết duy trì, thậm trọng trong việc ngăn ngừa phòng chống bệnh, các quốc gia đã thức tỉnh và nghiệm ra rằng, song song với việc chống dịch, xã hội cũng cần phải hồi phục lại những sinh hoạt bình thường trong cuộc sống, “*có thể chết vì dịch nhưng không thể chết vì đói*”. Phản ánh quan niệm này, nhận thấy sinh hoạt của tập thể Võ Bị cần được “hâm nóng”, cần được “hồi sinh”, Ban Chấp Hành Tổng Hội quyết định một lần nữa tái tổ chức Đại Hội XXII, tiếp tục tín nhiệm Ban Tổ Chức đã được hình thành trước đây. Ba ngày ***Đại Hội XXII sẽ diễn ra vào ngày 1, 2, và 3 tháng 7 năm 2022***, dưới sự cho phép của chính quyền địa phương trong điều kiện an toàn về sức khỏe y tế.

Tập thể Cựu SVSQ người trẻ nhất cũng xấp xỉ bước vào tuổi thất tuần, “*chí hằng mong tiến bước, nhưng sức không kham nổi đoạn đường*”.

Qua Đại Hội XXII, Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức không dám ước mong những chuyện lớn được đem ra bàn bạc, chỉ mong sinh hoạt Võ Bị vẫn tiếp tục được

những CSVSQ thiện chí mạnh dạn đứng ra hy sinh gánh vác, giữ gìn tinh thần Võ Bị không lạt phai, tình đồng môn đồng phái không sút mẻ tị hiềm và sẽ được lưu truyền lại cho thế hệ mai sau.



Được thiêng trao từ Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN.

Ngày nào huynh đệ còn gặp được nhau, còn gọi được tiếng “Niên Trưởng”, ngày đó tinh thần Võ Bị vẫn còn. Mong lắm thay.

Ngọn đuốc thiêng được trao truyền từ CSVSQ Tổng Hội Trưởng Tổng Hội và các Cựu Sinh Viên Sĩ Quan TVBQGVN đến Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu ngày nào trong đêm Truy Diệu năm 2018, chắc chắn vẫn còn được gìn giữ và thấp sáng mãi cho đến ngày thế giới nhìn thấy một Việt Nam thật sự tự do, dân chủ và hùng cường, để toàn dân Việt ngẩng cao với niềm tự hào và hãnh diện cùng các dân tộc tiên tiến khác trên thế giới!

Nam California, Hoa Kỳ, ngày 15 Tháng 4 năm 2022

Phụ Tá Trưởng Ban Tổ Chức ĐH XXII